

# ข่าวประชาสัมพันธ์

## สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง



กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)  
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาศักยภาพนิติบุคคล ผู้นำชุมชน  
หรือกรรมการหมู่บ้านในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ



นพ. สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มอบหมายให้ นางรุจิรา ตระกูลพัฑ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการพัฒนาศักยภาพนิติบุคคล ผู้นำชุมชน หรือกรรมการหมู่บ้าน ในการจัดการโรคและภัยสุขภาพ พร้อมทั้งเป็นวิทยากร บรรยาย “เหลียวหน้าแลหลังและทิศทางการดำเนินงานเขตเมือง” การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นวิทยากรบรรยาย “ความร่วมมือเครือข่ายเขตเมืองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ” ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นิติบุคคล ผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุมชน แกนนำหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และ สปคม. จำนวนรวม ๙๐ คน ในการประชุมมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานและประสบการณ์การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในหมู่บ้านจัดสรร/ชุมชน ปี ๒๕๖๕ จากผู้แทนของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ /อาสาสมัครหมู่บ้านจัดสรร/อาสาสมัครชุมชน

โดยมีนายแพทย์สมาน พุดระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น นางเบญจมาศ อุนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จ.นครราชสีมา และนางนิตริรัตน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้วิพากษ์ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ประเด็นโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ให้ความสำคัญในการร่วมมือกับเครือข่ายเขตเมืองเพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตเมือง และขับเคลื่อน การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ด้วยกลไกอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า ได้แก่ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม การเคหะแห่งชาติ ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง และชุมชนชานเมือง ซึ่งเครือข่ายเขตเมืองทุกระดับมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสร้างความร่วมมือและหารือ ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมืองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

DDC  
กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

สายด่วน  
กรมควบคุมโรค  
1422

IUDC  
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
Institute for Urban Disease Control and Prevention

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

24/56 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทรศัพท์ 0 2521 0943-5 แฟกซ์ 0 2521 0936

Website : <http://ddc.moph.go.th/iudc>



Website สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค



Facebook สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค